

Số: 5124/LĐT BXH-VP

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2020

V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới
trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Kính gửi:

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được kiến nghị của cử tri các tỉnh Long An, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Bắc Giang, Bình Thuận, Gia Lai và thành phố Hải Phòng do Ban Dân nguyện chuyển đến tại Công văn số 386/BDN ngày 29/10/2020, nội dung kiến nghị:

"Cử tri đề nghị xem xét điều chỉnh tăng mức trợ cấp thờ cúng liệt sĩ, vì mức tiền 500.000đ/năm hiện nay không còn phù hợp" (Kiến nghị số 2).

"Nhiều cử tri kiến nghị cần nâng mức tiền trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng, nhất là chế độ cho những người bị địch bắt, tù đày, mức trợ cấp này rất thấp so với nhu cầu thực tế hiện nay" (Kiến nghị số 7).

"Đề nghị quan tâm nâng mức hỗ trợ đối với con là thân nhân duy nhất đang thờ cúng liệt sĩ; có chính sách hỗ trợ cho con liệt sĩ đã hết tuổi lao động (trên 70 tuổi). Cử tri phản ánh, hiện nay mức hỗ trợ cho thân nhân đang thờ cúng liệt sĩ được hưởng theo quy định của Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng là 500.000 đồng /1 gia đình/1 năm là thấp" (Kiến nghị số 9).

"Cử tri tiếp tục phản ánh về kinh phí xây mới nhà tình nghĩa cho gia đình người có công với mức hỗ trợ 40.000.000 đồng/căn, cũng như mức hỗ trợ thờ cúng liệt sĩ 500.000 đồng/năm là quá thấp so với giá cả vật liệu xây dựng hiện nay. Do đó, đề nghị nâng mức hỗ trợ xây mới nhà tình nghĩa và mức hỗ trợ thờ cúng liệt sĩ bảo đảm xây dựng được căn nhà tương đối kiên cố, giúp gia đình có công với cách mạng cải thiện cuộc sống" (Kiến nghị số 10).

"Cử tri cho rằng hiện nay một số chế độ chính sách hỗ trợ gia đình người có công với cách mạng còn thấp, chậm được điều chỉnh. Cử tri đề nghị quan tâm nâng mức hỗ trợ một số chính sách cho gia đình, thân nhân người có công với cách mạng, cụ thể:

+ Nâng mức hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng, di chuyển hài cốt liệt sĩ (mức hỗ trợ hiện nay là 2.000 đ/km, tối đa không quá 2.400.000 đồng/người/1 lần/1 năm).

+ Nâng mức trợ cấp thờ cúng liệt sĩ hàng năm lên mức 1.000.000 đồng/năm/liệt sĩ (mức hiện nay là 500.000 đồng/năm/liệt sĩ)" (Kiến nghị số 14).

Cử tri kiến nghị quan tâm xem xét nâng mức hỗ trợ thờ cúng liệt sĩ từ 500.000 đồng/năm lên 1.000.000 đồng/năm" (Kiến nghị số 16).

"Đề nghị Bộ tham mưu Chính phủ nâng mức trợ cấp một lần theo Nghị định 70/2017/NĐ-CP, ngày 06/6/2017 cho các đối tượng sau: (1)Trợ cấp một lần cho người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc được hưởng huân chương, huy chương kháng chiến hưởng trợ cấp 120.000đồng/1năm, tăng lên 600.000đồng/1 năm tham gia kháng chiến. Mức này vẫn như mức quy định tại Nghị định số 28/CP ngày 29/4/1995. (2)Trợ cấp tham gia kháng chiến một lần cho người có công giúp đỡ có công cách mạng được tặng thưởng huy chương kháng chiến từ 1.000.000 đồng, lên mức 2.000.000 đồng, vì số lượng chưa giải quyết đối tượng này là không nhiều, hơn nữa theo Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ thì Mức trợ cấp một lần đối với người được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ là 1.815.000 đồng" (Kiến nghị số 18).

"Cử tri tiếp tục đề nghị nâng mức trợ cấp thờ cúng đối với thân nhân liệt sĩ vì hiện nay mức trợ cấp 500.000 đồng là quá thấp" (Kiến nghị số 30).

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta luôn quan tâm, chăm lo thực hiện tốt công tác người có công với cách mạng. Hệ thống chính sách, pháp luật ưu đãi người có công từng bước được hoàn thiện; đối tượng người có công với cách mạng được mở rộng; chế độ ưu đãi ngày một nâng cao gắn liền với bảo đảm công bằng và đồng thuận xã hội. Hàng năm, ngân sách nhà nước đã dành hơn 32 nghìn tỷ đồng để thực hiện các chế độ ưu đãi cho 9,2 triệu người có công với cách mạng; Nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp đã thực hiện phong trào sâu rộng với các chương trình "Đền ơn đáp nghĩa", góp phần ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người có công với cách mạng.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin tiếp thu ý kiến của cử tri để phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và địa phương tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện chính sách, điều chỉnh mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng và gia đình của họ, trong đó có chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ, nhất là sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa thông qua Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi), phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

